
          วาระที่ 2.1 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมรักษ์ ม.อ. (ชุดท่ี 3) 
ครั้งท่ี 2 (1/2564) 

 วันพุธท่ี 13 มกราคม 2564 
ณ ห้องประชุม 2 ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ 

................................................... 
 
ผู้มาประชุม 

1. นายบุญสิทธ์ิ   บัวบาน  ที่ปรึกษา 
2. นายเกษมสุข   อนุราช  ที่ปรึกษา 
3. นางจุฑาทิพย์  จุลิกพงศ์ ที่ปรึกษา 
4. นายพรชัย   ศรีไพบูลย์ ประธานกรรมการ 
5. นายเที่ยง   จารุมณี  รองประธานกรรมการ คนที่ 2 
6. นายสุระพงศ์   สายบุญ  กรรมการ 
7. นายโสภณ   ชีวะพันธ์ กรรมการ 
8. นางกนกวรรณ  ภควัตชัย กรรมการฝ่ายปฏิคม 
9. นางเปรมยุดา  สุทธิวงศ์  กรรมการฝ่ายสวัสดิการและบริการ 
10. นางสาววิรภรณ์  ถาวรสุข  กรรมการฝ่ายนันทนาการและการท่องเที่ยว 
11. นางสาววนิดา  ฟุ้งเกียรติไพบูลย์ กรรมการและเหรัญญิก 
12. นางศราวดี   ศรีเกื้อ  กรรมการและเลขานุการ คนที่ 1 

   
ผู้มาประชุมไม่ได้                                                                                                                                                                    

1. ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ ทุ่งหว้า  รองประธานกรรมการ คนที่ 1 
2. ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรรมการ 

นายสิทธิศักดิ์  สมบัติยานุชิต 
3. นางสุพรรณนพ  ตั้งจิตกมล กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
4. หัวหน้างานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กรรมการและเลขานุการ คนที่ 2 

นางสุนันทา   แก้วเจริญ  
5. นางภารด ี   แท่นทอง ผู้ช่วยเลขานุการ 
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เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  
 ประธานกล่าวเปิดประชุม และแจ้งวาระการประชุมจากเดิมมีระเบียบวาระการประชุม 4 
วาระ ขอเปลี่ยนแปลงเป็น 5  วาระ โดยเพิ่มเติมระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม และระเบียบ
วาระที่ 3 เดิม แก้ไขเป็นระเบียบวาระที ่4 เรื่องพิจารณา  ระเบียบวาระที่ 5 เป็นเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) โดยมีระเบียบ
วาระประชุมดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 

1.1 ข้อมูลสมาชิกชมรมรักษ์ ม.อ. 
 สถานภาพของสมาชิกชมรมรักษ์ ม.อ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 932 คน 

เพิ่มจากเดือนพฤศจิกายน จ านวน 2 คน 
  ที่ประชุมรับทราบ  
      

1.2  รายงานงบรายรับ-รายจ่าย ประจ าเดือนธันวาคม 2563  
มีเงินคงเหลือยกมาจากเดือนพฤศจิกายน   จ านวน 14,205.42 บาท ได้รับเงินสนับสนุน

จากมหาวิทยาลัย จ านวน 100,000 บาท มีดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร จ านวน 31.56 บาท รวมเป็นเงิน
จ านวน 114,236.98 บาท มีรายจ่าย จ านวน 4,970.00 บาท เงินคงเหลือยกไปเดือนมกราคม 2564 จ านวน 
109,266.98 บาท  

มีเงินบริจาค (สมุดเงินฝากธนาคารกรุงเทพ) คงเหลือ ณ วันที่  12 มกราคม 2564  
จ านวน 15,879.05 บาท  

 
ท่ีประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 2.1 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมรักษ์ ม.อ. (ชุดที่ 3) ครั้ง
ที่ 1 (1/2563) เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 
 3.1 ยุทธศาสตร์การด าเนินงานของชมรมรักษ์ ม.อ. 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ มติท่ีประชุม/ข้อเสนอแนะ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 :  การสนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย 

  

แนวทางการด าเนินงาน   
1.1 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่ท า
ร่วมกับมหาวิทยาลัย                      

- คุณพรชัย 
 (ก ารร่วมงานจิ ตอาสาของ
ประธาน บางกิจกรรมเป็นงาน
เร่งด่วน ที่ประธานได้ไปร่วมงาน 
แต่ ถือว่าไปร่วมในนามชมรม
รัก ษ์  ม .อ . แล ะจะแจ้ ง ให้ ที่
ประชุมทราบ) 

 

1.2 เข้าร่วมกิจกรรมเตรยีมความพรอ้ม
ก่อนเกษียณอายุ 

- คุณกนกวรรณ - เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงไม่
สามารถก าหนดความชัดเจนเพื่อการ
จัดกิจกรรม แต่มีแนวคิดจะจัดกิจกรรม
รวมระหว่างผู้เกษียณปี 2563 และปี 
2564 

1.3 เข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย
และส่วนงานเชิญเข้าร่วม 

- ตามค าเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
ข อ งม ห า วิท ย าลั ย  ค ณ ะ /
หน่วยงาน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การให้ค าปรึกษา
และเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย 

- คุณพรชัย  

แนวทางการด าเนินงาน   
- การให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ
มหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยร้อง
ขอ เช่น การร่วมเป็นกรรมการชุด 
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

 - เป็นเรื่องเช่ือมโยงจากการเข้าพบทีม
บริหารของมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่  4 
มกราคม 2564  ตามรายละเอียด
ระเบียบวาระท่ี 4  ข้อ 4.1 สาระจาก
การเข้าพบทีมบริหาร 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ มติท่ีประชุม/ข้อเสนอแนะ/กิจกรรม 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  3  : ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพ และคุณ ภาพชี วิตของ
สมาชิก 

- คุณเที่ยง  

แนวทางการด าเนินงาน   
3.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ให้แก่สมาชิก  

 - เน้นเรื่องการตรวจสุขภาพประจ าปี 

3.2 จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่สมาชิก
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

 - ที่ผ่านมาจะจัดในงานวันรับเพื่อน
ให ม่ วัย ใส  แล ะก ารป ระ ชุม ให ญ่
ประจ าปี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : สร้างความสัมพันธ์
และจัดกิจกรรมเพ่ือสมาชิก 

- คุณวิรภรณ์ - คุณวิรภรณ์ ก ำหนดทีมงำนให้ชัดเจน 
ตั้งแต่ข้อ 4.1 ถึงข้อ 4.4  

แนวทางการด าเนินงาน   
4.1 จัดกิจกรรมสันทนาการ  - ก าหนดกิจกรรมไว้ เช่น วารีบ าบัด  

แอโรบิคในน้ า เดินรอบอ่างสะสมไมล์  
แรลลี่หา RC และเต้น Line dance 

4 .2  จั ด กิ จ ก รรมทั ศน ศึกษ าแล ะ
ท่องเที่ยว 

 - การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จัดทัศน
ศึกษา 2 วัน 1 คืน 

4.3 จัดกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม 

 - ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน และจัด
ถวายเทียนพรรษา 

4.4 จัดกิจกรรมรับเพื่อนใหม่  - จัดกิจกรรมร่วมกับงานสังสรรค์ 
4.5 การเยี่ยมสมาชิกที่ป่วย และการ
ฌาปนกิจ 

- คุณโสภณ สอบถามข้อมูลจาก
ส านักงานวัฒนธรรมจั งห วัด
ส ง ข ล า  เ รื่ อ ง ก า ร ข อ
พระราชทานเพลิง 

- การ เยี่ ยมสมาชิกที่ ป่ วยและการ 
ฌาปนกิจ  ดูมติท่ีประชุมจากระเบียบ
วาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ  ข้อ 5.2 
- ส าหรับการขอพระราชทานเพลิง 
มอบหมายคุณโสภณประสานงานกับ
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา 
เ พื่ อ ข อ เ ชิ ญ ม า บ ร ร ย า ย ใ ห้
คณะกรรมการบริหารชมรมรักษ์ ม.อ.
ฟัง เพื่อขยายผลให้สมาชิกชมรมรักษ์ 
ม.อ. ต่อไป 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ มติท่ีประชุม/ข้อเสนอแนะ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การบริหารจัดการ
และพัฒนาการด าเนินงาน 

-  ศ.ดร.สมยศ     

แนวทางการด าเนินงาน   
 5.1 การจัดท าฐานข้อมูลสมาชิก - คุณสุระพงศ์ - มอบคุณสุระพงศ์รับผิดชอบการท า 

Line Openchat 
 

5.2 กลยุทธ์การเพิ่มจ านวนสมาชิก - คุณสุระพงศ์ - เป็ น ง า น ที่ เ ช่ื อ ม โ ย ง กั บ ง า น
ประชาสัมพันธ์ที่มีคุณสุพรรณนพเป็น
ตัวหลัก และที่ผ่านมามีจ านวนสมาชิก
เพิ่มข้ึนมาก โดยส่วนใหญ่มาจากคณะ
แพทยศาสตร์ ซึ่งมีคุณเปรมยุดาและ
คุณกนกวรรณเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้มี
จ านวนสมาชิกเพิ่มข้ึน ดังนั้น จึงควร
หารือร่วมกันเพื่อหากลยุทธ์การเพิ่ม
จ านวนสมาชิกของชมรมฯ 
 

5.3 การบริหารงบประมาณ - คุณวนิดา - ต้องดูค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการที่จะ
จัดกิจกรรม  
- ความชัดเจน/หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เพื่อสวัสดิการของสมาชิกชมรมฯ 
 - ควรมีการควบคุมค่าใช้จ่าย 
 - งบประมาณที่ได้รับจาก 
มหาวิทยาลัย ควรใช้ให้เป็นประโยชน์
กับสมาชิกชมรมฯ  

  
5.4 สร้างความร่วมมือกับเครือข่าย 
ต่าง ๆ 
 
 

 
- คุณเที่ยง 
 
 
 

 
-ที่ ผ่านมาชมรมรัก ษ์ ม.อ . มีความ
ร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ  มข. 
ส าหรับ มช. ยังไม่ประสบความส าเร็จ 
ดังนั้น จึงมอบหมายคุณเที่ยงช่วยหา 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ มติท่ีประชุม/ข้อเสนอแนะ/กิจกรรม 

 

 

ข้อมูลเพื่อประสานความสัมพันธ์กบั
มช. 
-ขอส่วนลดพิเศษจากบริษัท/ร้านค้า
ให้กับสมาชิกชมรมรกัษ์ ม.อ. 

 5.5 การจัดท าแผน การประเมิ น
ติดตามและรายงานการปฏิบัติงาน 

- ศ.ดร.สมยศ   - ขอให้ศ.ดร.สมยศ ช้ีแจงเพิ่มเติม 

 5.6 การแก้ไขปรับปรุงระเบียบชมรมฯ - ศ.ดร.สมยศ - ขอให้ศ.ดร.สมยศ ช้ีแจงเพิ่มเติม 
 5.7 การจัดประชุมประจ าปี - คุณเที่ยง - คุณ เที่ ยงจะปรึกษาหารือหั ว ข้อ

บรรยายอีกครั้ง 
 5.8 ประชาสัมพันธ์ สื่อสารและการ
ก ากับระบบสื่อสารเทคโนโลยี 

- คุณสุพรรณนพ 
ข้อมูลเพิ่มเติม 
1 .  ป ร ะ ธ า น ไ ด้ ข อ พื้ น ที่
ประชาสัมพันธ์ข่าวชมรมรักษ์ 
ม.อ.ในสารประชาสัมพันธ์ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ 
2. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์
ข่าวชมรมรักษ์ ม.อ. ซึ่งชมรมฯ 
มี  Web page แ ท ร ก อ ยู่ บ น 
Web ของกองบริหารทรัพยากร
บุคคล   หัวข้อ Link ที่น่าสนใจ 

- ขอให้คุณสุพรรณนพ ช้ีแจงเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 

 “ชมรมรักษ์ ม.อ.”  
 
หมายเหตุ 1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อที่ 4.1-4,4 ที่ประชุมได้ขอให้คุณวิรภรณ์  ได้ก าหนดทีมงานให้ชัดเจน 
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อที่ 5.5-5.6 ได้ขอให้ ศ.ดร.สมยศ  ช้ีแจงเพิ่มเติม 
 3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อที่ 5.8 ได้ขอให้ คุณสุพรรณนพ  ช้ีแจงเพิ่มเติม 
 4. มอบหมายคุณเที่ยง จัดท ารายงานประจ าปี 
 
 3.2 การปรับโลโก้ “รักษ์ ม.อ.” ภาษาอังกฤษ RAKS PSU 
  คุณพรชัย ได้หารือกับคุณนิคม งานประชาสัมพันธ์ แต่เสมือนหนึ่งว่า โลโก้ดังกล่าวจะมี
ลิขสิทธ์ิ   
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  ท่ีประชุมมีมติ ขอให้คุณสุนันทา ติดต่อประสานงานขอใช้โลโก้ RAKS PSU ที่ถูกต้อง 
เพื่อจัดท าเสื้อของคณะกรรมการบริหารชมรมรักษ์ ม.อ. ต่อไป 
 
 3.3 การเข้าหารือเรื่องการจัดกิจกรรมบ้านพักผู้สูงอายุ กับ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
โดยประธานชมรมฯ 

  ประธานได้แจ้งว่าได้คุยกับรองศาสตราจารย์ ดร. กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและพันธกิจเพื่อสงัคม คณะพยาบาลศาสตร์  ในโอกาสที่ประชุมร่วมกันในงานประชุมการเปลี่ยนเกษียณ
เป็นพลัง ที่ห้องประชุมส านักวิจัยและพัฒนา  ท าให้ทราบว่ากิจกรรมดังกล่าวนั้นทางคณะฯยังมิได้มีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการท างานให้มีผลในทางปฎิบัติได้มากข้ึนเท่าใดนัก  ยังคงมีกิจกรรมส าหรับชมรมผู้สูงวัยของ
คณะฯอยู่  ในช่วงนี้ยังคงมีปัญหาในการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มได้ไม่มากนัก  เนื่องจากอยู่ในช่วงต้องหยุดกิจกรรม
ตามความประสงค์ของมหาวิทยาลัยไปก่อน 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 
 4.1 สาระจากการเข้าพบทีมบริหาร (ท่านอธิการบดี  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาคุณภาพ  และรองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่) เมื่อวันท่ี 4 มกราคม 2564 
  ท่านอธิการบดี 
 - ความคาดหวังให้ชมรมรักษ์ ม.อ. ไดท้ างานด้านจิตอาสาร่วมกับมหาวิทยาลัย 
 
  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ 
 - มีแนวคิดการก าหนดวันพิเศษ เพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพของสมาชิกชมรมรักษ์ 
ม.อ. 
 - บ้านพักผู้สูงอายุ เช่นเดียวกับบ้านพักของสภากาชาดไทย  ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์
มีแนวคิดจะด าเนินการ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ แต่ยังขาดความพร้อมหลายด้าน จึงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง  
 
  รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ 
     - ในปี  2564  นี้  วิทยาเขตจะเริ่มมีการใช้สมาร์ทการ์ดให้กับบุคลากรเพื่อการเข้า
ออก ในวิทยาเขตหาดใหญ่   โดยสมาชิกที่มีรายช่ือใน  ชมรม รักษ์ ม.อ. จะได้รับสิทธ์ินั้นด้วย 
 - จะท าลานจอดรถหลังอาคารส านักวิจัยและพัฒนา โดยเก็บค่าใช้จ่าย 
 - จัดท าลู่ว่ิงลาดยางรอบอ่างน้ า 
 - ปรับปรุงป้ายสถานะตามช่องทางเข้าออกมหาวิทยาลัยให้เห็นชัดเจน 
 - ขอให้ผู้เกษียณ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ ช่วยให้ค าแนะน าในสิ่งที่พบเห็น และ
ประสงค์จะให้มหาวิทยาลัยปรับปรุง แก้ไข ขอให้แจ้งมหาวิทยาลัยด้วย 
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  ท่ีประชุมมีมติ   
1. มอบคุณกนกวรรณ หาข้อมูลจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ส าหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่

สามารถเบิกจ่ายได้ในการตรวจสุขภาพประจ าปี 
2. มอบคุณพรชัย หาข้อมูลเรื่องดังกล่าวจากโรงพยาบาลเอกชน และการบริการที่จะ

อ านวยความสะดวกแก่สมาชิกชมรมรักษ์ ม.อ. 
 

 4.2   โครงการ สานพลังบวกผู้เกษียณสู่การสร้างสังคมแห่งการพัฒนาในยุควิถีชีวิตใหม่ 
   ( Leading Synergy of Retired Persons for Society Development in 
New Normal Era ) 

  

  ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  ได้รับแจ้งจากฝ่ายพันธกิจวิจัยเพื่อสังคม 

ส านักวิจัยและพัฒนา อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรยีนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เพื่อเข้าร่วมงานวิจัย

ในครั้งแรกใช้ช่ือว่าเปลี่ยนเกษียนเป็นพลัง  โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เป็นมหาวิทยาลัยหลักในภาคใต้ 

มีวิสัยทัศน์ในการมุ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลัก

ในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยช้ันน าของอาเซียน ก่อตั้งโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระจาย

โอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาออกสู่ภูมิภาค ยกระดับมาตรฐานการศึกษาในท้องถ่ิน และสนับสนุนการ

พัฒนาภูมิภาค มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ คือ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีเจตนารมณ์ที่เป็น

มหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต มีการกระจายคณะวิชา/ส่วนงาน ไปตั้งอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ ครอบคลุมอยู่ใน 5 

จังหวัด ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ภูเก็ต   สุราษฎร์ธานี และตรัง นอกจากนี้ ยังมี “ชมรมรักษ์ ม.อ.” ซึ่งมีสมาชิก

เป็นบุคลากรที่เกษียณอายุไปแล้วจ านวนมาก ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถหลายด้าน ยังมีพลัง พร้อม

ช่วยเหลือสังคม แต่ยังขาดการบริหารจัดการองค์ความรู้ของบุคลากรหลังเกษียณจากหลากหลายสาขาวิชาเพื่อ

น าไปสู่การใช้ประโยชน์ ฯลฯ 

   โดยสรุปว่าหลังจากที่ได้โพสแจ้งในกลุ่มของ ชมรมรักษ์ ม.อ.และติดต่อเป็นการส่วนตัว

กับคณาจารย์ที่เกษียณแล้ว  ก็ได้จัดต้ังกลุ่มผู้วิจัยในหัวข้อ  

   หลักสูตรท่ี 2 การเสริมสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ชุมชนเกษตร 

โดยมีโครงการย่อย  2  โครงการ  คือ 

โครงการย่อยท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตรอบรมปฏิบัติการตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ โดย

เสนอแนวทางประกอบการแปรรูปผลผลิตการเกษตรที่ประหยัดพลังงานและน าไปประยุกต์สร้างสรรค์ต่อยอด 
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   โครงการย่อยท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตรประกอบการอาชีพตนเอง เสริมสมรรถนะ

ทางการผลิตที่สอดคล้องนโยบายชีวิตวิถีใหม่ โดยผู้สูงอายุร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ คุณธรรม

จริยธรรม การผลิตอย่างคิดบวกและสร้างสรรค์ 

   ความคืบหน้าจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป 

 
   4.3 การเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารชมรมรักษ์ ม.อ. เยี่ยมชมสวนพักผ่อน อ าเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา 
  ก าหนดเป็นวันที่ 18 – 22 มกราคม 2564 จะนัดหมายอีกครั้งผ่านทางไลน์ 
 

4.4 ความคืบหน้าการเตรียมการจัดงานสังสรรค์รับน้องใหม่วัยใส 
  คุณวิรภรณ์  ได้แจ้งให้ทราบว่าเนื่องจาก  มหาวิทยาลัยยังห้ามการจัดท ากิจกรรม  

รวมกลุ่มไว้ก่อน  แต่คาดการณ์ว่าจะต้องใช้พื้นที่ของโรงแรม  เนื่องจากมีงานเลี้ยงสังสรรค์และกิจกรรม
นันทนาการด้วย 
 

 4.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการชมรมรักษ์ ม.อ. ครั้งท่ี 1 (1/2563) เมื่อวันพุธท่ี 
23 ธันวาคม 2563 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ   
 5.1 การประชาสัมพันธ์แผนการด าเนินงาน และการแนะน าคณะกรรมการบริหารชมรม
รักษ์ ม.อ. ชุดท่ี 3 ให้สมาชิกชมรมรักษ์ ม.อ. ได้รับทราบ  
  ท่ีประชุมมีมติ ให้คณะกรรมการบริหารชมรมรักษ์ ม.อ. ส่งรูปถ่าย พร้อมระบุช่ือ -สกุล 
ต าแหน่งตามค าสั่งแต่งตั้งของมหาวิทยาลัย  โดยส่งในกลุ่มไลน์ ชุดที่ 3 กก.รักษ์ ม.อ. (20 คน) ภายในวันจันทร์ที่ 
18 มกราคม 2564  เพื่อคุณสุพรรณนพ จะได้รวบรวมจัดท าผังแนะน าคณะกรรมการบริหารชมรมรักษ์ ม.อ. ชุด
ที่ 3 ใน Line ชมรมรักษ์ ม.อ.   Facebook  และWeb page ที่แทรกบน Web ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
หัวข้อ Link ที่น่าสนใจ “ชมรมรักษ์ ม.อ.”  
 
 5.2 แนวปฏิบัติการเยี่ยมสมาชิกท่ีเจ็บป่วยและการท าบุญงานศพ 
  ท่ีประชุมมีมติ  ให้ใช้เงินเพื่อกิจกรรมดังกล่าวจากเงินที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนประจ าปี  
(100,000บาท) โดยก าหนดแนวปฏิบัติดังนี้ 
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 5.2.1 การมอบกระเช้าเยี่ยมสมาชิกชมรมรักษ์ ม.อ. ที่เจ็บป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล 
ก าหนดจ านวนเงินไม่เกิน 500 บาท  คนละ 1 ครั้งต่อปี  โดยคุณวนิดาจะรวบรวมข้อมูลและรายงานที่ประชุม
ต่อไป 
 5.2.2 การท าบุญงานศพ สมาชิกชมรมรักษ์ ม.อ. ก าหนดจ านวนเงินท าบุญไม่เกิน 1,000 
บาท (งดพวงหรีด)   ส าหรับการท าบุญงานศพของผู้มีอุปการะคุณต่อชมรมรักษ์ ม.อ. อยู่ในดุลยพินิจของ
ประธานชมรมรักษ์ ม.อ. พิจารณา  และก าหนดจ านวนเงินท าบุญ 1,000 บาท เช่นเดียวกับสมาชิกชมรมรักษ์ 
ม.อ.      
  ทั้งนี้ ก่อนด าเนินการในข้อ 5.2.1 และข้อ 5.2.2 ขอให้คณะกรรมการฯ ที่ทราบเรื่อง ส่ง
รายช่ือสมาชิกที่เจ็บป่วย หรือเสียชีวิต ให้คุณสุระพงศ์ตรวจสอบก่อนด าเนินการ  
  
 5.3 นัดประชุมครั้งต่อไป วันพุธท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2564  
 
เลิกประชุมเวลา 15.35 น. 
 
 
 นางศราวดี  ศรีเกื้อ 
 ผู้บันทึกการประชุม 


